

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8612-3 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>ว่าที่ปลัด สธ. คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการคัดเลือกปลัด สธ. คนใหม่ ว่า หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการพิจารณาในที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า ได้เสนอรายชื่อไปแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาคนที่ดีที่สุดจากคุณสมบัติ ชื่อสัตย์ ฐานะ ฐานะครอบครัว ฐานะอาชีพ มีประสบการณ์สูง เป็นคนกล้าตัดสินใจ</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้บริหารระดับอธิบดีที่จะเกษียณอายุราชการอีก 4 คน คือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพิพงษ์ เลขานุการ อย. จะมีการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมพร้อมรับมือภัย พิบัติ 2 ระบบ คือ 1.ระบบรับมือภาวะภัยพิบัติปกติ 2.ระบบรับมือภาวะวิกฤติ ซึ่งมีระบบป้องกันระดับประเทศ 4 ระยะตามหลักสากล คือ 1. ระยะป้องกัน 2.มีระบบลดความเสี่ยง 3.มีการเตรียมแผนหากเกิดเหตุจะต้องเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ และ 4.การเตรียมทีมสาธารณสุข ประกอบด้วย ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมควบคุมโรค และทีมสุขภาพจิต ซึ่งมีทุกจังหวัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ยารักษาโรค สามารถลงพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเปิดศูนย์ภัยพิบัติหากเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้ต้องมีแผนจัดการทั้งเรื่องน้ำ อาหาร สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก จะขาดอาหารไม่ได้ และมีทีมดูแลด้านจิตใจเข้าเฝ้าฯพร้อมกับครอบครัวเพื่อช่วยให้สงบ และตรวจสอบภาวะทางจิต ซึ่งจะต้องประเมินหลังเกิดเหตุการณ์ประมาณ 2 สัปดาห์ หากยังมีอาการอยู่จะต้องประเมินภาวะซึมเศร้าเพิ่ม และหลังเกิดเหตุการณ์ต้องดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อไม่ให้เป็นที่แห่งรวมโรค</p>
เดลินิวส์	<p>บุคลากรด้านจิตเวช</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับบุคลากรด้านจิตเวช โดย นพ.สุเมธ ฉายศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช รพ.สุราษฎร์ธานี และประธานสมาพันธ์สหวิชาชีพทางจิตเวชฯ เผยว่า สธ. ได้ประกาศกรอบโครงสร้างโดยไม่ได้ระบุกรอบอัตรากำลังใหม่ของกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพ.ชุมชน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญกำลังใจ จากเดิมต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อาจจะต้องทำงานอื่นด้วยทำให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดขาดคนดูแลต่อเนื่อง นำไปสู่การรวมตัวเคลื่อนไหวเรียกร้องและอุทธรณ์กรอบอัตรากำลังใหม่</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบูลากร รองปลัด สธ. ระบุว่า กรอบอัตรากำลังในภาพรวมทุกสายวิชาชีพขาดแคลนในระดับหนึ่ง ส่วนอัตรากำลังด้านจิตเวชที่มีการเรียกร้องกำลังดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร โดยเดือน มิ.ย.-ก.ค. ให้แต่ละรพ.จัดคนลงกรอบตามที่ประกาศ ยืนยันว่าในส่วนของรพ.ชุมชนได้เขียนเรื่องงานไว้แล้วเพื่อมาเกลี้ยกรอบอีกในเดือน ส.ค.</p>
ทีวีช่อง 9 ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>จับคลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมกำลังตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม โคโคคลินิกเวชกรรม (COCO Clinic) บริเวณชั้น 2 เดอะคริสตัล ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าให้บริการโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ พบ น.ส.ไพริน ชาวเจริญ อายุ 38 ปี เจ้าหน้าที่ของคลินิกกำลังให้บริการกับลูกค้า ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นแพทย์ และคลินิกไม่มีใบอนุญาตรวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์บางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียน จึงควบคุมตัวดำเนินคดี</p>
สำนักข่าวไทย	<p>การรับประทานแคลเซียม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องรับมาจากอาหารผ่านการย่อยและดูดซึมที่ลำไส้เล็ก ประชาชนสามารถเลือกรับประทาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม รวมทั้งออกกำลังกายในช่วงเวลา 7.00-9.00 น. เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียม หากมีความจำเป็นต้องรับประทานแคลเซียม ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรซื้อแคลเซียมมารับประทานเอง
ไทยโพสต์	โรคกดทับเส้นประสาท -เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องโรคกดทับเส้นประสาท บริเวณข้อมือ โดยการรักษาแบบไม่ผ่าตัด จะใช้เพื่อก่อนตามข้อมือ กินยาแก้ปวด แก้อักเสบ ฉีดยาสเตียรอยด์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อมือเพื่อลดการอักเสบ ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัด จะทำเมื่อการรักษาด้วยยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง กล้ามเนื้อฝ่อ
กรุงเทพธุรกิจ	ไขมันชั้น -เสนอบทความ อภ.ร่วมลงนามพันธสัญญากับ 5 กลุ่มเกษตรกรจากลพบุรี ยะลา และตาก เพื่อทำสัญญาจะซื้อขายไขมันชั้นคุณภาพ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดไขมันชั้น โดยเกษตรกร 5 กลุ่มจะขายไขมันชั้นตากแห้งให้แก่ อภ.ปีละประมาณ 45 ตัน ราคาตันละ 1.2 แสนบาท จะทำให้มีรายได้รวมต่อปีประมาณ 5.4 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 45 ตัน อภ.จะจัดซื้อตามปกติจากแหล่งปลูกไขมันชั้นคุณภาพทั่วประเทศ
ข่าวสด	ศูนย์โรคไต รพ.ราชวิถี -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผยว่า ได้จัดทำโครงการ “เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” ในวันที่ 23-24 ส.ค. ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และได้รับผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 ไตร และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 15.00 น. สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิรพ.ราชวิถี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 051-2-69056-1 โทร. 0 2354 7997-9 ต่อ 101, 104, 109 หรือ http://www.rajavithihospitalfoundation.org
กรมประชาสัมพันธ์	คลินิกนอกเวลารพ.สุราษฎร์ฯ -เสนอข่าว นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สธ.มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้รพ.จัดทำคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพื่อลดความแออัด ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยรพ.กำหนดทำประชาพิจารณ์ความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการของรพ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ไทยรัฐ	รพ.งดใช้ถุงพลาสติก -เสนอข่าว พญ.ณัฐกร ประกอบ ผอ.รพ.ชยันตนาธนเรนทร ขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชนนำถุงผ้าหรือวัสดุอื่นๆ มาใส่ยาแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป สำหรับของพลาสติกใส่ยายังมีให้บริการตามเดิม และหากมีถุงผ้าเหลือใช้ สภาพดี สามารถนำมาบริจาคในกล่องรับบริจาคถุงผ้าเพื่อใส่ยา ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เพจกระทรวงสาธารณสุข	เพจจัดฟันเถื่อน -ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ จตุพร ศิริธรรมพันธุ์ ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบเพจรับจัดฟันแพชั่น ชื่อเพจจัดฟันแพชั่นยะลา ระบุชื่อร้าน Reindear Shop ติดต่อได้ทาง Line : @skq6649a
เพจกระทรวงสาธารณสุข	เพจฉีดวิตามินผิวขาว -ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wiparat Punchies Pengduan แจ้งข้อมูล เฟซบุ๊กชื่อ Yongyui AR ซึ่งมีการโพสต์ข้อมูลและภาพการให้บริการฉีดวิตามินบำรุงผิวล้าลึก เพื่อผิวขาวใส ใช้ทั้งแบบกระบอกโดยตรงและตริปป่น้ำเกลือ ติดต่อได้ที่ line : yonggyyui.ar
ไทยรัฐ	ตรวจรังแค -เสนอข่าว นายสุโย ปลอดภัย นายก อบต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ นายสมวงศ์

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประพันธ์วงศ์ สสอ.บางสะพานน้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนมะพร้าวที่ ม.10 ต.บางสะพาน หลังรับแจ้งมีการระบาดของแตนชนิดหนึ่งที่รุมตอมวัวตาย 1 ตัว เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง มีลักษณะคล้ายแตนแม่หม้าย แต่ตัวใหญ่กว่า หัวคล้ายมดสีชมพูเข้ม ปลายปีกมีสีดำ ทำรังบนต้นไม้ลักษณะเหมือนรังแตนทั่วไป โดยตรวจสอบพบรังแตนชนิดนี้จำนวนมาก เบื้องต้นได้เก็บตัวแตนพร้อมรังส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ไขเลือดออก กทม. -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลโรคไขเลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค.-21 ก.ค. 2561 มีผู้ป่วยสะสม 3,584 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในเขตหนองจอกและเขตบางกะปิ ช่วงอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี เทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน สถานการณ์ผู้ป่วยลดลงเล็กน้อย ขอความร่วมมือประชาชนดูแลพื้นที่ตามนโยบาย 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บภาชนะมีน้ำขังและเก็บขยะ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด หากพบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกแจ้งได้ที่ 0-2203-2892-3</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch